



คำสั่งสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ

ที่ ๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง ตรวจสอบ และตรวจนับพัสดุสิ่งของทางราชการ

ตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๘๔ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ พันตำรวจเอก อุดลย์ ดอกพวง ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการศูนย์ ข้อมูลวิเคราะห์ และ ให้ ว่าที่ พันตำรวจเอก ไตรรัตน์ เฟิงนู ตำแหน่ง เดิม รอง ผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน มารับตำแหน่งแทน พันตำรวจเอก อุดลย์ ดอกพวง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ โดย พันตำรวจเอก อุดลย์ ดอกพวง ผู้พ้นจากตำแหน่งได้ส่งงานในตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ พร้อมด้วย สิ่งของทางราชการ ให้กับ ว่าที่ พันตำรวจเอก ไตรรัตน์ เฟิงนู ผู้รับตำแหน่งแทน จึงได้กำหนดให้มีการตรวจนับ สิ่งของทางราชการ ดังนี้

๑. ตรวจนับ และตรวจสอบความเรียบร้อย อาวุธปืน วิทยุสื่อสาร เสื้อเกราะกันกระสุน และสิ่งของทางราชการอื่น ๆ ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดเตรียมพัสดุสิ่งของทางราชการที่คงคลังให้พร้อมสำหรับการตรวจนับ ในเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ที่ห้องพัสดุ ชั้น ๒ อาคารสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ

- ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เบิก อาวุธปืน วิทยุสื่อสาร เสื้อเกราะกันกระสุน และพัสดุสิ่งของทางราชการ เตรียมสิ่งของที่เบิกดังกล่าวให้พร้อมสำหรับการตรวจนับ บริเวณลานเอนกประสงค์ สถานีตำรวจนครบาลท่าพระ ในเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

๒. ตรวจสอบสภาพ และตรวจนับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ของทางราชการ ทั้งที่มีการเบิก และไม่มี การเบิกเพื่อใช้ปฏิบัติงานในราชการ โดยให้ทุกฝ่ายนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์จัดเรียงตามหมายเลขทะเบียนโดยแยก แต่ละฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบสภาพ และตรวจนับ บริเวณลานเอนกประสงค์ สถานีตำรวจนครบาลท่าพระ ในวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา

ทั้งนี้มอบหมายให้รองผู้กำกับการ ,สารวัตร ทุกฝ่ายดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด และมอบหมายให้ พันตำรวจโทนิรันดร์ วัฒนสุขเจริญ สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ เจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการทุกนาย จัดเตรียมสถานที่ และเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจนับตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

สั่ง ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

ว่าที่ พันตำรวจเอก

(ไตรรัตน์ เฟิงนู)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ

